

1 **So3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านศิลปกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน รวมทั้ง**
 2 **ต่อยอด ทุณวิฒนธรรมของพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ**

3 ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ได้ร่วมกับ หน่วยงานเอกชนภายนอก คือ บริษัท นิว
 4 เจนท์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด และบริษัท แกน อินโนเวชั่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมกันจัดโครงการ
 5 ประกวดหมอลำ เพื่อค้นหาเพชรเม็ดงามของภาคอีสาน และเพื่อต่อยอดให้กับคนอีสานเป็นศิลปิน
 6 นักแสดง นักดนตรี นักออกแบบ ฯลฯ จึงได้ร่วมกันจัดประกวดหมอลำเพชรศิลป์มอดินแดง ครั้งที่ 1 ขึ้น
 7 เป็นครั้งแรก โดยจะจัดบริเวณลานแก่น อินโนเวชั่น จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 27 - 29 ธันวาคม พ.ศ.2567
 8 โครงการดังกล่าวเป็นแผนพัฒนา Creative Hub ที่ทางคณะร่วมกับหน่วยงานเอกชน โครงการดังกล่าว
 9 สอดคล้องกับ So3 เป้าประสงค์ที่ 3

10 **So4 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด**

11 ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีการ
 12 ประชุม หลักสูตรวิชาทุกหลักสูตรในเรื่องของการจัดสรรพื้นที่ของการทำงาน ทั้งห้องปฏิบัติการ และ
 13 ห้องพักอาจารย์ในแต่ละหลักสูตร โดยทางคณะมีแนวคิดที่จะทำเป็นผังแม่บท ในการบริหารจัดการพื้นที่
 14 เพื่อให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ ของพื้นที่ในคณะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และตรงตามความต้องการของ
 15 หลักสูตร โดยจากมติที่ประชุม ทุกหลักสูตรได้แสดงความคิดเห็นและหาแนวทางในการจัดสรรพื้นที่ของแต่ละ
 16 หลักสูตร ซึ่งทางฝ่ายแผนฯ จะได้ดำเนินการในการจัดสรรงบประมาณและปรับปรุงพื้นที่ใน
 17 ปีงบประมาณต่อไป โดยทางฝ่ายแผนฯ จะส่งแบบเพื่อของบประมาณจากส่วนกลางเป็นลำดับแรกก่อน
 18 หากไม่ได้รับการจัดสรรจะกลับมาพิจารณาใช้งบประมาณเงินรายได้ ของคณะต่อไป โครงการดังกล่าว
 19 สอดคล้องกับ So4 เป้าประสงค์ที่ 2

20 จึงแจ้งประชุมเพื่อทราบ

21 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

22
 23 **ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม**

24 **2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 /**
 25 **2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567**

26 (/) รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีแก้ไข

27 () รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้

28
 29 **2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่**
 30 **ที่ 3 / 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567**

31 (/) รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีแก้ไข

32 () รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้

1 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

2 -

3 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4 4.1 ขออนุมัติให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปี
5 การศึกษา 2567

6 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตและพัฒนาดิจิทัล เสนอต่อที่ประชุมความว่า ขออนุมัติให้
7 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตร
8 ศึกษาศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 ราย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 4 ราย ดังรายละเอียด
9 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

10 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

11 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

12

13 4.2 รับรองผลการเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567

14 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาดิจิทัล เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยฝ่าย
15 การศึกษาส่งผลการเรียนเพื่อรับรองผลการเรียน ประจำปีภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 จำนวน 2
16 รายวิชา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

17 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

18 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองผลการเรียน

19

20 4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน

21 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาดิจิทัล เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยฝ่าย
22 การศึกษาส่งผลการเรียนเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน จำนวน 2 รายวิชา ดังรายละเอียด
23 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

24 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

25 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

26

27 4.4 ขออนุมัติแก้ไขระดับคะแนนรายวิชา

28 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาดิจิทัล เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมี
29 ณาจารย์ได้ส่งรายวิชาที่แก้ไขระดับคะแนน จำนวน 2 รายวิชา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
30 วาระการประชุม

31 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

32 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

33

34

4.5 ขออนุมัติปรับแผนการใช้เงิน และขออนุมัติบรรจุโครงการเข้าแผน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วย หลักสูตรต่าง ๆ ได้ขออนุมัติปรับแผนการใช้เงิน และขออนุมัติบรรจุโครงการเข้าแผน ดังนี้

1. หลักสูตรการแสดง ขออนุมัติบรรจุโครงการการจัดตั้ง เคเคซีดี จูเนียร์ คอมพานี (KKCD Junior Company) เข้าแผนการใช้เงิน ประจำปีงบประมาณ 2568

2. หลักสูตร ดนตรีตะวันตก ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการ จาก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับร้องแจ๊ส” เป็น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะเครื่องเป่าลมไม้ตะวันตก

3. ฝ่ายวิจัย ขออนุมัติปรับแผน จาก กองทุนวิจัยคณะ เป็น โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจในการต่อยอดเชิงพาณิชย์จากงานวิจัย/สร้างสรรค์ จำนวนเงิน 30,000 บาท

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

4.6 ขอความเห็นชอบนำผลงานไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วย นายบัญชา แก้วบุตตา ตำแหน่งพนักงานช่างเทคนิค และ นางสาวสุภาวดี ชาบัว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ขอความเห็นชอบในการนำผลงานไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

4.7 รายงานผลคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2516/2567 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2567 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง 1997 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2716/2567 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบกับคำสั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ 228/2567 ลงวันที่ 26 กันยายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกฯ เสร็จสิ้นลงแล้ว ผลปรากฏว่า นายสถาพร คำจตุรัส เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้หาพื้นที่เพื่อต่อเติมห้องสำหรับติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร

4.8 ขอยกเลิกสัญญาการติดตั้งตู้เครื่องอัตโนมัติ “โรบอตตาคาเฟ่”

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ นายธนสินธุ์ จันทร์วี ได้ทำสัญญากับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ติดตั้งตู้เครื่องอัตโนมัติ “โรบอตตาคาเฟ่” สัญญาเลขที่ 03/2566 เริ่มติดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 บุคคลดังกล่าวมีความประสงค์ขอยกเลิกสัญญา เนื่องจากเครื่องประสบปัญหาซ่อมบ่อย และเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าอื่นเข้ามาให้บริการเพื่อเกิดประโยชน์แก่นักศึกษา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

4.9 รับรองผลการเรียนประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาดิจิทัล เสนอต่อที่ประชุมความว่า งานบัณฑิตศึกษาได้ส่งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) เพื่อรับรองผลการเรียน จำนวน 3 รายวิชา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองผลการเรียน

4.10 ขอแก้ไขระดับคะแนน ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาดิจิทัล เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วย ได้มีอาจารย์ผู้สอนขอแก้ไขระดับคะแนนรายวิชา FA509111 Advanced Qualitative Research in Culture Fine Arts and Design ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการให้คะแนน ในขั้นตอนบันทึกเกรดผ่านระบบสำนักทะเบียนฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

4.11 ขออนุมัติให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาดิจิทัล เสนอต่อที่ประชุมความว่า งานบัณฑิตศึกษาขออนุมัติให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ จำนวน 2 ราย และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ จำนวน 4 ราย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

4.12 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2544/2567 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2567 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 5174 และ 5175 จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2843/2567 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ประกอบกับคำสั่ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ 230/2567 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกฯ เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เลขประจำตำแหน่ง 5174 คือ นายบุญจันทร์ เพชรเมืองเลย และ ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เลขประจำตำแหน่ง 5175 คือ นางสาวฮาวา วงศ์พงษ์คำ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

4.13 ข้อกำหนดตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วย นายอาทิตย์ กระจ่างศรี ได้ขอกำหนดตำแหน่ง วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงวุฒิ แก้ววิศิษฐ์ ขอกำหนดตำแหน่ง รอง-ศาสตราจารย์ โดยได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยข้อเสนอแนะ ให้ตรวจสอบและแก้ไขแบบ ก.พ.ว. มข.03 และเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน และแก้ไขแบบ ก.พ.ว. มข. 03 ตามเอกสารที่แนบ

4.14 ขอความเห็นชอบในการเสนอชื่ออาจารย์ชาวต่างชาติ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ หลักสูตร ทัศนศิลป์ ได้รับอนุมัติอัตราอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อทดแทน Dr.Chong Boon Pok ในปีงบประมาณ 2568 นั้น หลักสูตรทัศนศิลป์ จึงขอเสนอ Mr.Kong Siden ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ วุฒิปริญญาตรี จากประเทศกัมพูชา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

1 **4.15 แบบฟอร์มการเขียนเอกสารประกอบการเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์ หอศิลป์คณะฯ**
 2 หัวหน้าสาขาวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ เสนอต่อที่ประชุมความว่า หอศิลป์
 3 ได้ดำเนินการ (ร่าง) แบบฟอร์มการเขียนเอกสารประกอบการเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์ หอศิลป์คณะ
 4 ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
 5 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
 6 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสนอให้คณะกรรมการหอศิลป์พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อ
 7 ดำเนินการต่อไป

9 **4.16 รายงานลูกหนี้ร้านค้าค้างชำระ**
 10 ผู้อำนวยการกองบริหารงาน เสนอต่อที่ประชุมความว่า งานการเงินได้รายงานลูกหนี้ค้าง
 11 ชำระ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
 12 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
 13 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

15 **ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ**

16 **5.1 การร้องเรียนร้านค้า**
 17 รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยพนักงานรับ
 18 อาหารจากแกร็บฟู้ดได้ร้องเรียนได้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกับร้านกาแฟชายหมู่ปิ้ง คณะศิลปกรรม-
 19 ศาสตร์ ซึ่งคณะฯ ได้เชิญร้านค้าดังกล่าวมาสอบถามและได้ชี้แจงผู้ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว
 20 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
 21 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

23 **5.2 โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านศิลปะตามโครงการสนับสนุนเสริมสร้างทักษะด้าน**
 24 **ศิลปะ ตามนโยบาย 1 ครอบคลุม 1 ทักษะซอฟต์แวร์จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม**

25 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาดิจิทัล แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ตามที่
 26 คณะฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านศิลปะตามโครงการสนับสนุนเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะ ตาม
 27 นโยบาย 1 ครอบคลุม 1 ทักษะซอฟต์แวร์จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนเงินในการจัด
 28 โครงการคงเหลือจึงมอบหมายให้คณะฯ ดำเนินการต่อไป
 29 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
 30 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

32 **เลิกประชุมเวลา 15.30 น.**



(นางสาวปรีชาต การปลื้มจิตต์)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงาน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นางอรจิรา หัตถพนม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม